



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 หน้า 1, 3 มูลค่าข่าว 394,614.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



66 โลกออนไลน์” นับวันจะขยายตัวมากขึ้น สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากขึ้น แต่ “ภัย” ที่แอบแฝงมากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน รวมถึงภัยคุกคามที่ซึ่งคงระบาค รวมถึงภัยที่มี “เหยื่อเป็นผู้หญิง” รวมถึงภัยที่เกิดจาก “แก๊งคนร้ายข้ามชาติที่เป็นคนดำ” ที่ยังคงอาละวาด ฆวยโอกาสใช้โลกออนไลน์เป็นช่องทางล่าเหยื่อที่เป็นหญิงไทย

ใช้วิธี “ล่อลวงว่าชอบว่ารักผ่านทางออนไลน์” สุดท้ายกลับกลายเป็นการ “หลอกลวงเอาเงิน” ทั้งนี้ “ภัยหลอกรักออนไลน์” หรือที่มีการเรียกว่า “โรแมนซ์สแกม” นั้น ที่ผ่านมามีแนวโน้มว่าการหลอกลวงโดยแก๊งมิจฉาชีพรูปแบบนี้อยู่เรื่อยๆ มีการเตือนให้ระวังอยู่เป็นระยะๆ แต่ก็ **ยังคงมีหญิงไทยตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่อง** โดยเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ก็ได้จับกุมเครือข่ายหลอกรักออนไลน์ 16 ราย ที่มีทั้งชาวไทย ชาวไนจีเรีย มีการอายัดเงินในบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหา 1.6 ล้านบาท และเมื่อ 27 เม.ย. 2561 เจ้าหน้าที่ก็จับกุมชาวไนจีเรียเครือข่ายโรแมนซ์สแกมที่หลอกลวงตุ๋นเอาเงินเหยื่อหลายรายจากการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต โดยพบยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีของผู้ต้องหาถึง 16 ล้านบาท ขณะที่ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2561 ก็มีการจับกุมชาวไนจีเรียอีกคนที่ตีสนิทหญิงไทยผ่านเฟซบุ๊กแล้วหลอกรักเอาเงิน มีผู้เสียหาย 4 ราย

ที่ผ่านมาแม้ว่าการจับกุมกลุ่มคนร้ายที่กระทำผิดลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆ โดยในปี 2560 ก็มีการจับกุมแก๊งแซดรักลวง

โลกหรือแก๊งโรแมนซ์สแกม ได้ผู้ต้องหาชาวต่างชาติหลายราย หรืออย่างในปี 2558 เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมชาวไนจีเรียที่ใช้พฤติกรรมเดียวกันหลอกรักหญิงไทย 2 ราย ซึ่งกับ “ภัยหลอกรักออนไลน์” นี้ “ตุ๋นเงินหญิงไทย” ไปแล้วมหาศาล

ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นต่างชาติที่เป็นคนดำ โรแมนซ์สแกม-หลอกรักออนไลน์กับ “พฤติกรรมในการหลอกลวงหญิงไทย” นั้น ก็มักจะเริ่มแบบเดิมๆ คือ ปลอมรูปไปรับไฟไลน์ลือโซเซียลว่าเป็นชาวต่างชาติผิวขาว หน้าตาดี มีอาชีพมั่นคง ฐานะร่ำรวย มาพูดคุยออนไลน์กับผู้หญิงไทย ส่วนใหญ่จะเน้นหากอายุช่วง 45-50 ปี



โดยเฉพาะที่ประวัติดูมีฐานะ หน้าทีการงานดี พูดคุยภาษาอังกฤษเก่ง คนร้ายจะทักทายตีสนิท พูดคุยหลอกล่อนานสักระยะ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ “เหยื่อตายใจ” แล้วก็เริ่มกระบวนการ “ตุ๋นเงิน”

การตุ๋นเงินจากเหยื่อก็มีหลายวิธี เช่น... “หลอกว่ารักว่าชอบ” คนร้ายอาจพยายามทำให้ดูน่าสงสาร อาจอ้างว่าเคยคิดหวังเรื่องความรักมาก่อน ทั้ง ๆ ที่รวยเป็นเศรษฐี หรืออาจหลอกว่าเป็นทหารปลดประจำการมีเงินเกษียณจำนวนมาก คนร้ายจะพูดคุยหลอกล่อจน เหยื่อ

หลงรัก แล้วก็จะตามมาด้วยการหลอกหลวงเอาเงิน โดยบางเคสก็ หลอกว่าจะส่งของมีค่ามาให้ อย่างอัญมณี เครื่องประดับ หรือของใช้แพง ๆ โดยคนร้ายอาจนำภาพของมีค่าที่อ้างถึงมาโชว์ให้เหยื่อเห็นด้วย แล้วจากนั้นก็อ้างว่าการส่งของมาให้มีเหตุติดขัด เช่นเรื่องค่าจัดส่ง ค่าธรรมเนียม ให้เหยื่อช่วยโอนเงินเพื่อแก้ข้อติดขัดเหล่านี้ไปก่อน

ถ้าเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินก็เป็นอันว่าเสร็จมัน!!

บางกรณีก็ “ตุ๋นเงิน” โดย “แสรังใจบุญ” จะฝากเงินบริจาคช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนผ่านทางนิกการทูต หรือส่งทางพัสดุระหว่างประเทศ จากนั้นก็จะมีคนร้ายร่วมขบวนการปลอมตัวแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่



ที่โทรฯเข้ามาหาเหยื่อให้โอนเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าภาษี เนื่องจากทรัพย์สินมีมูลค่าสูง หรือเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ ถ้าเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้ก็เสร็จมัน!!

หรืออาจจะ “ตุ๋นเงิน” ด้วยวิธี “หลอกหลวงว่านำเงินเข้ามาในไทยแล้วเกิดปัญหา” โดยคนร้ายจะอ้างว่าเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยแล้ว แต่ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวเอาไว้ และต้องเสียภาษีเนื่องจากพบว่ามี การนำเงินสกุลต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีเงินไทยจะเสีย

ภาษี ขอให้เหยื่อช่วยโอนเงินไปเสียภาษีให้ก่อน ซึ่ง ถ้าเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินก็เสร็จมัน!!

บางรายโดนหลอก همین...บางรายโดนเป็นแสน ส่วนใหญ่ก็จะโยงกับเรื่อง “ได้คู่-ได้ทรัพย์สิน”

ทั้งนี้กับ “ภัยโรแมนซ์สแกม” นี้ในมุมมองด้าน “จิตวิทยา” ทาง

ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้สะท้อนแง่มุมผ่าน “ลึกลับหน้า 1 เดลินิวส์” มาว่า...สังคมไทยในปัจจุบันกำลังเป็น “สังคมขาดสติ” อย่างมาก และนับวันผู้คนในสังคมไทยก็สนใจ “สังคมออนไลน์” มากขึ้น มีการใช้การเล่นสื่อสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือกันมาก ซึ่งกลุ่มที่อาจเป็น “เหยื่อออนไลน์” ก็ยัง “ขยายวง”

และยุคปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทยจำนวนไม่น้อยที่อยู่แบบ “สังคมเหงา” รู้สึกโดดเดี่ยว โดยที่บางคนอาจ ต้องการความมั่นคงของชีวิต โดยคิดว่าการคบกับฝรั่งต่างชาติน่าจะตอบโจทย์ได้ ซึ่งกับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากที่อาจจะ ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายต่างชาติที่ใช้เรื่องความรักเข้ามาล่อลวงเงิน ซึ่ง ดร.วัลลภ ยังระบุว่า...เมื่อรู้สึกเหงาโดดเดี่ยว แล้วได้เพื่อนออนไลน์ที่เป็นชาวต่างชาติที่คิดว่าหน้าตาดี มีฐานะ ก็ย่อมเกิดความตื่นเต้น หายเหงา และเมื่อได้รับข้อความคำพูดหวาน ๆ ก็อาจ “ขาดสติ” ถึงขั้น “หลง” ไม่ทันได้นึกถึงว่าจะถูกหลอก และก็เป็นเรื่องง่ายที่จะโดน “ภัยหลอกรักออนไลน์-โรแมนซ์สแกม”

จากที่คิดว่า “ถูกรัก” กลับ “ถูกหลอก” ในพริบตา “เสีย” ทั้ง “ความรู้สึก” และ “ทรัพย์สินเงินทอง” เมื่อ “คนรักออนไลน์” กลายเป็น “โจรไฮเทค” ที่มักจะ “ไม่ได้ข่าวหล่อเหมือนรูป” สักนิด!!!